

Máy bay về Việt nam đã trở lại

Bình thường như trước dịch Covid.

Các bạn muốn đặt vé, hỏi giá, xin liên hệ qua :

viber/whatsapp/zalo+49 160 805 88 71

92023

Bitte beachten Sie die für Ihr Reiseland Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen sowie Gültigkeit der Reisepässe usw.

Quý khách có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về chuyến bay như: điều kiện xuất nhập cảnh, Visa, thủ tục Y tế, cũng như thời hạn của hộ chiếu v.v

Thông tin từ Đại lý chỉ có tính chất tham khảo.

Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein.

Nếu anh chị có mua vé tàu , trước ngày bay **ít nhất một ngày** anh chị phải lấy vé tàu (có mã vạch) qua internet . *Bahnticket müssen Sie online herunterladen* : www.rail-checkin.com .

Sau khi lấy vé tàu online, vé máy bay coi như đã được sử dụng một phần và toàn bộ vé máy bay không được trả lại. Nếu anh chị không lấy vé tàu trước, anh chị có thể phải tự trả tiền mua vé trên tàu.

Quý khách có mặt trước giờ bay **ít nhất 3 tiếng** để làm thủ tục check-in.

Achtung: Flugticketstorno, Umbuchung, Änderung ist kostenpflichtig, ab 24h vor Abflug ist Storno nicht gestattet. Flugticketeilerstattung ist nicht erlaubt.

Chú ý: Đây là loại vé đặc biệt, mọi thay đổi như: hủy vé, đổi ngày, đổi hành trình đều mất lệ phí .

Có một số loại vé, không được phép thay đổi, hoặc không được trả lại !

Chúng tôi chỉ là Đại lý môi giới, là người trung gian giữa khách hàng và Hãng vận chuyển .Việc chuyên chở và các dịch vụ liên quan được tuân theo các điều kiện và biểu giá hiện hành của hãng. Mọi thay đổi như chậm , hủy, bỏ chuyến ,v.v. thuộc về trách nhiệm của hãng vận chuyển.

Nếu khách hàng có yêu cầu đại lý, phí dịch vụ được tính 70 Euro/ 1 vé.

Die Bestätigung und Vermittlung aller Leistungen erfolgt nicht im eigenen Namen, sondern für den jeweiligen Verkehrs- und Leistungsträger. Fluggesellschaften können Preise, Zeiten, und Strecken jederzeit ändern.

Bitte 48 Stunden vor dem Abflug bei der jeweiligen Fluggesellschaft Rückbestätigen lassen und sich so über eventuelle Flugzeitenänderungen oder Flugplanänderungen zu informieren.

Kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp !